

บาท/ดอลลาร์เข้านี้กลับมาอ่อนค่า, ตลาดยังติดตามปัญหางบประมาณสหรัฐ

- *บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าตามสกุลเงินในภูมิภาค ขณะที่ดีลเลอร์มองว่า นักลงทุนยังไม่ต้องการเห็นสถานะซื้อหรือขายดอลลาร์/บาท มากเกินไป เพราะต้องรอดูความคืบหน้า ในการแก้ปัญหาทางงบประมาณของสหรัฐก่อน
- *ยูโรอ่อนค่าในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย หลังจากร่วงลงจากระดับสูงสุดในรอบ 8 เดือน ซึ่งช่วยหนุนดัชนีดอลลาร์ให้ปรับเพิ่มขึ้น ขณะที่ นักลงทุนยังคงใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากการปิดทำการของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐ เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 2 ทศวรรษ
- *วุฒิสภาสหรัฐ ลงมติคว่ำร่างกฎหมายงบประมาณฉุกเฉิน ฉบับของสภาผู้แทนราษฎร อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมง หลังทำเนียบขาว ประกาศปิดหน่วยงานรัฐบาลบางส่วน โดยการลงมติของวุฒิสภา ถือเป็น การปฏิเสธข้อเสนอของสภาผู้แทนราษฎร ที่ต้องการเปิดการเจรจาอย่างเป็นทางการ เพื่อยุติภาวะชะงักงันด้านงบประมาณ
- *ฟิทช์ เรทติ้งส์ ระบุว่า การปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐบางส่วน จะไม่ ทำให้มีการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐ ลงจากระดับ AAA แต่จะกระทบต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการงบประมาณ และเพิ่มความวิตกว่า สหรัฐจะสามารถปรับเพิ่มเพดานหนี้ได้หรือไม่ ภายในกำหนดเส้นตายวันที่ 17 ต.ค.นี้
- *ตลาดการเงินทั่วโลกมีความหวังว่า การปิดทำการบางส่วนของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐ จะเป็นแค่ช่วงสั้นๆ แต่ผลกระทบในทันทีสำหรับนักลงทุน ก็คือ การลดลงของปริมาณข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมา ในช่วงที่ตลาดจะใช้ ข้อมูลดังกล่าวในการประเมินว่า ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) จะปรับลด มาตรการกระตุ้นในเร็วๆ นี้ หรือไม่
- *สำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐ ซึ่งเดิมกำหนดที่จะเปิดเผยรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร ในวันศุกร์นี้ เปิดเผยว่า ทางสำนักงานจะยังไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ จนกว่าหน่วยงานรัฐบาลจะเปิดทำการอีกครั้ง
- *ตลาดจะจับตาการประชุมนโยบายของธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) ในวันนี้ ซึ่งคาดว่า อีซีบีจะคงนโยบายการเงินไว้ และจะเฝ้าระวังสถานการณ์ในภูมิภาค โดยเฉพาะภาวะปั่นป่วนทางการเมืองในอิตาลี

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร
ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 31.191 บาท

*08.44 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.27/32 จาก 31.13/20 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.26/30 จาก 31.13/15 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 97.92/93 จาก 97.84 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3510/12 จาก 1.3533 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"บาทเข้านี้อ่อนค่าตามภูมิภาค ตลาดยังคงดูความชัดเจนเรื่องงบประมาณ
ของสหรัฐ จะเป็นยังไงต่อไป นักลงทุนก็พยายามจะ square position
เอาไว้ มากกว่าจะไปข้างใดข้างหนึ่ง" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้ กลับมาอ่อนค่าตามสกุลเงินภูมิภาค หลังแข็งค่า
เมื่อวานนี้ โดยนักลงทุนยังคงไม่แน่ใจกับการแก้ไขปัญหางบประมาณของสหรัฐ จึงไม่
ต้องการมีสถานะซื้อหรือขายดอลลาร์/บาท มากเกินไป ทำให้วันนี้มีแรงขายเงินบาท

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ตอ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้